

พิจิตร/ส่วนราชการเมืองชละวันประชุมประจำเดือนแก้ปัญหาชุมชนรอบเหมืองทอง แจงแผนแก้ปัญหาหมี ครบครัน ฝ่ายชาวบ้านเผยปัญหาส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งการทำงานยังล่าช้า ผิดวันประกันพรุ่ง

วานนี้ (๑๗ ก.ย.) ชาวบ้านจาก ต.เขาเจ็ดยอด ที่อยู่รอบเหมืองทองคำของบริษัทอัครา ไมนิ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกับจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการ จ.พิจิตร เป็นประธานในการประชุม ตัวแทนชาวบ้านซึ่งเป็นคณะกรรมการ หน่วยงานราชซึ่งครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม กว่า ๑๐ หน่วยงาน อาทิ อบต.เขาเจ็ดยอด อ.ทับคล้อ ที่ดิน จ.พิจิตร สาธารณสุข จ.พิจิตร สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๗ กำแพงเพชร สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๓ พิษณุโลก ศูนย์ดำรงธรรม จ.พิจิตร อุตสาหกรรม จ.พิจิตร สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.พิจิตร เกษตร จ.พิจิตร พัฒนาการ จ.พิจิตร และบริษัทอัครา ไมนิ่ง จำกัดด้วย รวมแล้วกว่า ๓๐ คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วาระการประชุมในครั้งนี้คือรายงานความคืบหน้าของแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้ง ๑๑ ปัญหา ที่เครือข่ายชาวบ้านได้เสนอ ผลปรากฏในกรณีต่างๆคือ ด้านสาธารณสุข ที่มีการนำชาวบ้านไปตรวจร่างกายเมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ที่ผ่านมา ผลการตรวจยังไม่ชัดเจน เพียงแค่พบว่าเป็นโรคผิวหนัง และภูมิแพ้ แต่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่ามาจากเหมืองหรือไม่ อีกทั้งผลตรวจเลือดที่นัดฟังผลในวันนี้ (๑๗ ก.ย.) ได้เลื่อนออกไปอีก โดยจะทราบผลในวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๒ นี้

ส่วนปัญหาด้านน้ำอุปโภค บริโภค ทาง อ.ทับคล้อ ได้ประชุมชาวบ้านแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ผลคือ ทางบริษัทอัครา ไมนิ่ง จำกัด จะจัดน้ำดื่มยี่ห้อใหม่แทนยี่ห้อเดิมที่ชาวบ้านไม่มั่นใจในความสะอาดมาให้ พร้อมทั้งสร้างถังซีเมนต์สำหรับกักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้นอีก ๖ จุดภายในหมู่บ้าน ส่วนทาง อบต.เขาเจ็ดยอดได้สั่งซื้อถังน้ำพลาสติกขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๕ ใบ มาให้ พร้อมทั้งยังจัดส่งน้ำใช้มาให้สัปดาห์ละ ๒ วัน คือวันจันทร์และวันพฤหัสบดีตามปกติเช่นเดิม

ด้านปัญหาเส้นทาง สาธารณะประโยชน์ ๕ เส้น ที่ทางบริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด ได้ทำเรื่องขออนั้น ตอนนี้อยู่ทาง อ.ทับคล้อได้ยกเลิกคำขอไปแล้ว แต่ทางบริษัทฯ ได้อุทธรณ์คำขอนั้น จึงทำให้ขณะนี้ทางอำเภอได้เรียกสมาชิก อบต.ไปสอบถามคำเป็นรายคน โดยไม่ได้เรียกชาวบ้านไปสอบถามแม้แต่คนเดียว เพราะเห็นว่าการอนุญาตนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิก อบต.เท่านั้น

การจัดให้มีการอบรมชาวบ้านในการตรวจมลภาวะ ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมฯ เห็นว่าการตรวจแบบเต็มขั้นนั้นจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญชำนาญเป็นพิเศษ จึงจะอบรมให้มีการตรวจขั้นพื้นฐานอย่างง่าย และใช้เครื่องมือที่ไม่สลับซับซ้อนให้กับชาวบ้าน เช่น การตรวจวัดฝุ่น โดยใช้แผ่นสติ๊กเกอร์ หรือการตรวจค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำโดยใช้เครื่องมือง่ายๆ

ส่วนในเรื่องอื่น คือการโยกย้ายหรือซื้อที่ดินในหมู่บ้านซึ่งเจาะชื่อเป็นรายๆนั้น ทางที่ดิน จ.พิจิตร ได้แจ้งว่าการซื้อขายนั้นเป็นสิทธิระหว่างชาวบ้านและบริษัทในการตัดสินใจ ทางที่ดินฯมีอำนาจหน้าที่เพียงจดทะเบียนขายและโอนที่ดินเท่านั้น

ด้านน้ำเพื่อการเกษตร มีเพียงโครงการขุดลอกคลองของอบต.เขาเจ็ดยอด ส่วนการฟื้นฟูวัดและโรงเรียนเห็นว่าจะแก้ไขไม่ได้เพราะมีจำนวนนักเรียนเพียง พอที่จะเปิดดำเนินการได้ตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ

อุตสาหกรรม จ.พิจิตร กล่าวว่าจะมอบเอกสารขอบเขตประทานบัตร และอาชญาบัตรไว้ให้แก่ชาวบ้าน และยังชี้แจงเรื่องการยกเลิกประทานบัตรว่า ไม่สามารถทำได้เพราะยังไม่มีเหตุที่สมควรในการยกเลิก หรืออีกนัยหนึ่งก็คือทางบริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด ได้ทำถูกต้องตามกระบวนการ หรือขั้นตอนทุกอย่างนั่นเอง

สุดท้ายที่ขอให้ตรวจสอบ แผนพื้นที่นั้น ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขอเวลาในการตรวจสอบแผนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม(EIA) ว่าทางบริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด ได้ทำให้ถูกต้องตามแผนที่ได้ยื่นไปหรือไม่ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เห็นว่าบ่อเหมืองที่ขุดไว้ นั้นยังไม่ได้รับการกลบ ถม หรือเหมือนอย่างเดิมตามแผนทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ขอให้บริษัทฯ จัดการให้เป็นไปตามแผนด้วย

นางสี่อักัญญา ธีระชาติดำรง ตัวแทนชาวบ้าน ต.เขาเจ็ดยอด กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับชาวบ้านเท่าที่ควร เพราะปัญหาส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นที่น่าพอใจ เพียงแต่มาพูดโดยภาพรวมเท่านั้น อีกทั้งการทำงานยังล่าช้า ผิดวันประกันพรุ่งอีกด้วย.

